



Kết nối Thế giới bằng Niềm tin

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phát hành ngay

JICA HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023 - Lễ Tổng kết Dự án hợp tác kỹ thuật “*Nâng cao năng lực xử lý đơn sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ*” - dự án hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23/3.

Tại buổi lễ, chuyên gia JICA đã báo cáo về hoạt động dự án và những kết quả đạt được. Các đại biểu tham dự đều ghi nhận những kết quả tốt đẹp mà Dự án mang lại. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận về tình hình và tầm nhìn cho cộng tác trong tương lai.

Sau hai năm triển khai với mục tiêu cải thiện quy trình thẩm định sáng chế của Cục SHTT, Dự án đã hỗ trợ sửa đổi, bổ sung quy chế thẩm định sáng chế và xây dựng các tài liệu về quản lý chất lượng cho hoạt động thẩm định sáng chế. Những kết quả này sẽ góp phần nâng cao chất lượng thẩm định sáng chế của Cục SHTT.

Bên cạnh đó, Dự án còn triển khai đào tạo các thẩm định viên sáng chế cũng như một số đối tượng liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, qua đó, góp phần nâng cao năng lực cho cộng đồng sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Những kết quả này được kỳ vọng sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho Việt Nam mà còn cho các công ty nước ngoài, trong đó có các công ty Nhật Bản đang cân nhắc đầu tư vào Việt Nam.

Số lượng đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam ngày càng tăng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Do đó, để bảo vệ một cách phù hợp quyền đối với sáng chế, Dự án nêu trên đã được phê duyệt triển khai nhằm nâng cao năng lực thẩm định sáng chế của Cục SHTT.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được xác định là hạng mục ưu tiên trong Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam và Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam (JVEPA).

JICA đã hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hơn 20 năm qua và sẽ tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam.

Trong bối cảnh trên, việc tiếp tục hoàn thiện quy chế thẩm định sáng chế, quản lý chất lượng thẩm định sáng chế và hoạt động thẩm định nhãn hiệu là các lĩnh vực cần được xem xét quan tâm trong tương lai.

** Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ*

Văn phòng JICA tại Việt Nam

Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) - Chị Lê Quỳnh Anh (Ban Truyền thông)